

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu dự hội nghị.

điều kiện thực tế của tỉnh, từ đó việc hỗ trợ phát huy hiệu quả hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương ban hành Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm đồ vật dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình về: đối tượng, nguồn vốn, quy định về mức, thẩm quyền của chủ thể. Trong đó, đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục làm rõ về quy định nguồn vốn đối với nguồn tài

chính hợp pháp khác bảo đảm việc vận dụng rõ ràng, minh bạch, thuận lợi đối với các nguồn vốn khác nhau. Tiếp tục nghiên cứu thêm đối với thẩm quyền mua sắm của các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp công lập chưa bảo đảm chi thường xuyên. Sau khi Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sớm ban hành quy định kèm theo hướng dẫn thực hiện bảo đảm gọn nhẹ về mặt thủ

tục, tăng thẩm quyền cho cấp dưới một cách tương minh để dễ thực hiện.

Đối với Quy định sửa đổi, bổ sung về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá thời gian qua Ban Tổ

chức Tỉnh ủy đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu kỹ các quy định của Trung ương, của tỉnh để xây dựng các dự thảo quy định, lấy ý kiến của các ngành, địa phương. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, tuy nhiên qua thảo luận cho thấy một số nội dung của quy định chưa đầy đủ, rõ ràng và vẫn có cách hiểu khác nhau. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ dự thảo các quy định tham gia ý kiến bằng văn bản gửi lại Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 10/5/2024. Thường trực Tỉnh ủy sẽ làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm rõ từng vấn đề, nội dung một cách kỹ lưỡng, nhất là về phân cấp quản lý cán bộ với tiêu chuẩn chức danh cán bộ tương đương, chậm nhất sẽ ban hành các quy định trong tháng 5/2024.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu, đánh giá về kết quả thực hiện Thông báo số 222 ngày 20/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ các xã trong tỉnh. Trung ương đánh giá rất

cao cách làm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, qua đó tạo ra sự chuyển biến về chất trong sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các chi bộ cơ sở. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn nhiều hạn chế cấp cập, trong đó một trong những nguyên nhân đó là hiệu lực của một thông báo kết luận chưa có tính ràng buộc cao. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ ban hành Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm, mối quan hệ của cán bộ được phân công dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ở các xã, phường, thị trấn trong Đảng bộ tỉnh. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy định để khi ban hành việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, bỏ phiếu đối với việc đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động đối với 1 cá nhân và đề nghị xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC...

(Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Thái Bình.

xuân lễ, xuyên tết", "bàn làm không bàn lùi" và đạt kết quả tích cực. Cũng từ sau phiên họp thứ 10 tới nay, cả nước đã đưa vào khai thác và thông xe 2 tuyến đường bộ cao tốc là Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Diễn Châu - Bãi Vọt, nâng tổng số tuyến đường cao tốc trên trục Bắc - Nam là 1.187km và tổng chiều dài các tuyến cao tốc trên cả nước trên 2.000km.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư, đến nay hai địa phương đang tập trung phối hợp với các bộ, ngành trung ương để hoàn thiện các quy trình thủ tục liên quan đến dự án như: lập và trình báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải để thẩm định; lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bố trí kế hoạch vốn đầu tư dự án... Tỉnh Thái Bình đã bàn giao tọa độ cọc giải phóng mặt bằng cho 2 huyện Kiến Xương, Thái Thụy để chuẩn bị trước công tác trích lục, trích đo...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận sự nỗ lực triển khai các nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các bộ, ngành, địa phương; từ đó nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ, tiến độ các dự án cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành và vượt mục tiêu 3.000km đường cao tốc theo Nghị quyết Đại hội XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng kế hoạch. Các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công cần huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị thi công 3 ca, 4 kíp bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật các dự án; bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, Thủ tướng lưu ý đến việc làm, sinh kế, hạ tầng y tế, giáo dục, xã hội cho người dân tại nơi tái định cư các dự án, nơi ở mới phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng cũng gợi ý về việc thành lập các đoàn công tác của Chính phủ, của các bộ, ngành hỗ trợ các địa phương cũng như chỉ đạo cụ thể từng bộ, ngành, địa phương trong công tác phối hợp để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan công cấp vật liệu xây dựng thông thường. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thi điểm sử dụng cát biển cho xây dựng các dự án; phối hợp hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án trên địa bàn để sớm khởi công các dự án công trình, trọng điểm.

Về các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải chuyển đến các bộ, ngành liên quan giải quyết theo thẩm quyền.

* Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các địa phương tiếp tục phối hợp, rà soát các vấn đề liên quan, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối; kịp thời xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền, bảo đảm kịp thời tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, nhất là an toàn lao động tại các vị trí có địa hình khó khăn, phức tạp và vào thời điểm thời tiết không thuận lợi.

QUỲNH PHỤ**Truyền thông phát triển kinh tế số và xã hội số**

Sáng ngày 8/5, huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao các giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số.

Trong 1 ngày, huyện tổ chức 2 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố và đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương với trên 1.000 học viên tham gia. Tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã truyền đạt tới các học viên một số nội dung cơ bản về Truyền thông số (CTS), tầm quan trọng của CTS trong xã hội hiện nay; lợi ích của kinh tế số và xã hội số mang lại đối với người dân; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện CTS cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả CDS; một số kỹ năng xử lý an toàn thông tin mạng...

Thông qua hội nghị giúp học viên hiểu rõ lợi ích của CDS, từ đó triển khai hiệu quả tại địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về CDS, qua đó thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển.

NGUYỄN CƯỜNG**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC**

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội như sau:

- 1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ cần tuyển dụng**
 - a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.
 - b) Vị trí việc làm: Chuyên viên về tổng hợp.
 - c) Yêu cầu về trình độ:
 - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành: Luật; Quản lý kinh tế; Quản lý hành chính, Quản lý nhà nước; Quản trị nhân lực.
 - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.
 - d) Địa điểm làm việc: Tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

(Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

- 2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:**
 - a) Thời gian: Từ ngày 08/5/2024 đến trước 17 giờ ngày 18/6/2024.
 - b) Địa điểm: Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình (địa chỉ: Số 19, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: <https://soidtbnxh.thaibinh.gov.vn>.

MINH NGUYỆT**THU THUY****KHAI MẠC LỄ HỘI...**

(Tiếp theo trang 1)

năm Giáp Thìn). Trong thời gian diễn ra lễ hội có các hoạt động văn hóa tâm linh như rước kiệu Thánh Hậu, lễ dâng hương, tế nữ quan, diễn xướng

hầu đồng cùng các trò chơi dân gian truyền thống như múa rối nước, bơi trải. Ngoài ra, trong lễ hội cũng tổ chức trưng bày và bán các sản phẩm của làng

nghề chạm bạc Đống Xâm; trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP để quảng bá hình ảnh và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Đến Đống Xâm được xây dựng năm Khải Định nhất niên (1922), đến Tô (đền Kim Lâu) được xây dựng từ thế kỷ XV. Quần thể di tích được Bộ Văn

hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng di tích lịch sử quốc gia năm 1990. Đến Đống Xâm là công trình nghệ thuật khắc gỗ, kim loại, đắp vữa của Việt Nam thời Nguyễn với nét kiến trúc văn hóa cổ xưa có quy mô hoành tráng, bao gồm đền thờ Triệu Vũ Đế, đền thờ Trinh Thị Hoàng Hậu (vợ vua Triệu Vũ Đế) gần với

những huyền thoại về một làng chèo, làng ca trù và đền thờ cụ Nguyễn Kim Lâu - vị tổ nghề chạm bạc mỹ nghệ kim hoàn. Hiện nay, làng nghề chạm bạc có trên 150 cơ sở sản xuất, kinh doanh với doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng/năm; có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

* Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thái Bình vừa tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Bám sát chủ đề tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm nay với các chủ đề: "Đoàn kết công nhân - triển khai nghị quyết", "Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng", LĐLĐ thành phố chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện ít nhất một việc làm cụ thể vì sức khỏe của đoàn viên, người lao động; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho người lao động. Đồng thời, phát động đoàn viên, người lao động phát huy tinh kỷ luật, kỷ cương và sáng tạo

trong lao động, không ngừng nâng cao trình độ, tay nghề, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tại lễ phát động, LĐLĐ thành phố trao 46 suất quà tình nghĩa tháng 5 cho công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động, kiến thức về phòng, chống cháy, nổ, trật tự an toàn giao thông cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố.

* Sáng ngày 8/5, LĐLĐ huyện Vũ Thư tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Để thực hiện hiệu quả tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

năm 2024, LĐLĐ huyện Vũ Thư chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tháng công nhân, các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức cho đoàn viên, CNLĐ học tập nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Chủ động gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, CNLĐ; tôn vinh, biểu dương đoàn viên, CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua của đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở thực hiện ít nhất 1 việc làm cụ thể chăm lo cho đoàn viên tại cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn về kỹ năng, quy trình làm việc an toàn, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

* Sáng ngày 8/5, LĐLĐ huyện Đông Hưng tổ chức lễ phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Với tinh thần hướng về cơ sở, tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ huyện yêu cầu các công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong tháng công nhân theo chủ đề "Kết nối công

nhân - triển khai nghị quyết"; đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề "Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng". Trong đó, tập trung thực hiện tốt các hoạt động: Đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống; đối thoại tháng 5; tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân; cảm ơn người lao động; tổ chức tháng cao điểm kết nạp đoàn viên mới, thành lập công đoàn cơ sở...

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 4 "Mái ấm công đoàn" năm 2024 cho huyện Đông Hưng; LĐLĐ huyện khen thưởng 31 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và trao 153 suất quà "Tình nghĩa tháng 5" cho đoàn viên công đoàn vượt khó.

KIẾN XƯƠNG**Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới**

Sáng ngày 8/5, Trung tâm Chính trị huyện Kiến Xương khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận chính trị cho 160 đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện.

Các học viên là đảng viên mới được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian học, các học viên sẽ đi nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch; kết thúc khóa học sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

THANH HUYỀN

(Đài TTTT Kiến Xương)

HƯNG HÀ**Kết nạp 19 đảng viên mới là học sinh THPT**

Chi bộ Trường THPT Đông Hưng Hà, Chi bộ Trường THPT Nam Dương Hà, Chi bộ Trường THPT Bắc Duyên Hà (Hưng Hà) vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 15 đoàn viên ưu tú là học sinh lớp 12 năm học 2023 - 2024 khi tròn 18 tuổi. Đây đều là những đoàn viên có thành tích học tập xuất sắc, gương mẫu, nhiệt tình, sáng tạo, luôn đi đầu trong các hoạt động, phong trào của lớp, của trường.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Hưng Hà đã trao quyết định kết nạp Đảng và thư chúc mừng của đồng chí Bí thư Huyện ủy cho các đảng viên mới, đồng thời đề nghị các đảng viên mới tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động, không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

THANH THUY**Triển khai phương án cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thành phố**

Chiều ngày 8/5, UBND thành phố Thái Bình tổ chức triển khai phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thành phố tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình.

Qua quá trình tuyên truyền, vận động tích cực của thành phố và phường Lê Hồng Phong đến nay cơ bản các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng đến nơi ở mới để dự án được triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn 9 hộ gia đình, cá nhân cố tình chây ỳ, không nhận tiền bồi thường hỗ trợ và chưa bàn giao mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố đã triển khai phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 hộ dân trên. Theo phương án, thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công. Quy trình tổ chức bảo đảm công khai, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế; tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trực tiếp đến các hộ gia đình, cá nhân để người dân tự nguyện nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Ban thực hiện cưỡng chế thành phố tổ chức cưỡng chế thực hiện các quyết định thu hồi đất tại dự án trên vào 7 giờ ngày 10/5/2024.

MINH NGUYỆT**Xây dựng 269 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng**

Theo báo cáo của Công an huyện Kiến Xương, đến nay toàn huyện đã xây dựng 269 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và điểm chữa cháy công cộng (197 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, 72 mô hình điểm chữa cháy công cộng).

Thông qua hoạt động của các mô hình đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC cho người dân, góp phần thực hiện tốt công tác tự phòng, tự quản, bảo vệ an toàn PCCC tại khu dân cư; kịp thời phát hiện, xử lý các đám cháy mới phát sinh tại nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại các ngõ xóm trong khu dân cư; giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, Công an huyện Kiến Xương tiếp tục nhân rộng, đồng thời nghiên cứu xây dựng thêm các mô hình phù hợp với thực tế địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC, công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở và người dân trên địa bàn huyện.

THU THUY